



ที่ บร.๐๒๓๗/ว ๑๒๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง
๖๐๘/๑ ถนนประจันตเขต บร ๓๑๑๑๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จำนวน ๑ ชุด
๒) ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง จำนวน ๑ ฉบับ
๓) ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงส่งประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ทุกแห่งเข้าไปโหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <http://www.ssonangrong.com/การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ/> หรือ <https://bit.ly/3lyWXtY>

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนางรอง จึงขอแจ้งหน่วยงานทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบทั้งห้องค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพรรณ หาญวารี)
สาธารณสุขอำเภอนางรอง